

Chấp nhận hôn nhân đồng tính?

Tác Giả: Bác sĩ Nguyễn Tiến Cường
Thứ Năm, 24 Tháng 5 Năm 2012 16:44

Một ngày đẹp trời nào đó, đưa con của bạn về nói với bạn: “Bố/Mẹ ơi, con gay/lesbian thì bạn nghĩ sao?”



Chắc bạn sẽ thắc mắc đồng tính là gì? Hãy bình tĩnh, đâu vấn đề còn đó. Ở đây, chúng tôi không đi sâu vào vào vấn đề sinh lý và tâm lý của người đồng tính luyến ái, nhưng chỉ bàn về những vấn đề về mặt thể chất của hôn nhân bình thường với những người đồng tính, của xã hội và tôn giáo xa xưa ngàn đời trước.

Nhưng ngày gần đây khi mà TT Obama chính thức lên tiếng đồng ý và chấp nhận hôn nhân đồng tính, rất nhiều người tỏ vẻ bức bối và phẫn nộ vì hôn nhân đồng tính đi ngược lại với những điều nhiên của trời đất. Là người dân, đức biế t ngườ i Công Giáo, Kitô hữu, là cha mẹ, chúng ta phải có thái độ thế nào? Dĩ nhiên chúng ta không thể chấp nhận một việc trái với lẽ trời đất như vậy.

Nhân đây chúng tôi đưa vào bạn tuyên bố với công chúng của Đấng Hống Y Timothy Dolan của New York, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (HĐGM-HK) và Giáo Huấn của Giáo Hội để bày tỏ lập trường về vấn đề này.

PHÁT BIỂU CỦA HỐNG Y CHỦ TỊCH HĐGM-HK

TT Obama tuyên bố chấp nhận hôn nhân đồng tính là ông đi ngược lại với nghĩa của hôn nhân. Điều đó quả là táo bạo, đi ngược lại với truyền thống hôn nhân ngàn đời trên khắp mặt đất của chúng ta. Nhưng Đấng Hống Y đã công khai viết thư cho TT vào ngày 20-9-2011 là các giám mục Công Giáo sẵn sàng đồng ý lên ý kiến cho TT và chính phủ trong việc nếu có hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Nhưng chúng tôi không thể yên lòng làm thỉnh nguyện thư tuyên bố và hành động có những người khác và phá vỡ truyền thống của hôn nhân, một cơ chế căn bản của xã hội loài người của chúng ta. Nhân dân Hoa Kỳ, đức biế t các trẻ em của chúng ta có đức tin như những người tốt đẹp hơn. Nhưng buồn thay, những người tuyên bố của T.T. đã không làm ai ngạc nhiên, vì nó phù hợp với những việc làm của chính phủ của ông đang làm soi mòn những đức tin không cần để ý đến ý nghĩa duy nhất và đích thực của hôn nhân. Tôi cầu nguyện cho TT hàng ngày, và về những người đồng ý TT và chính phủ của TT hành sự đúng cách để duy trì và bảo vệ nguyên tắc của hôn nhân là sự phối hợp giữa hai người nam và nữ. Chúng tôi tin rằng chúng ta đều hành động để công đồng và bảo vệ lòng tin hôn nhân này. Đấng như vậy là chúng ta đã phải cố gắng để tìm cách sống cho

Chức năng của hôn nhân đồng tính?

Tác Giả: Bác sĩ Nguyễn Tiến Cường
Thứ Năm, 24 Tháng 5 Năm 2012 16:44

tốt cả mọi người.

Để tránh phán đoán sai lầm về chính trị, chúng ta cần phải nhìn nhận những tuyên bố của nhân viên chính phủ Hoa Kỳ vào thời kỳ tiền tranh cử TT này và cần những tuyên bố cùng lượt từ do chính phủ Canada đã ban hành trước đây, là thực sự xúc phạm rất sâu sắc đến những vấn đề luân lý rất nhạy cảm và tôn giáo của một số lớn các công dân của cả Canada lẫn Hoa Kỳ, Công giáo và không Công giáo. Số thực, rất nhiều Kitô hữu và các tín đồ của các tôn giáo truyền thống khác đều nhận thấy hai người cùng phái ăn uống với nhau như vậy chính là không thể chấp nhận được về mặt luân lý, ngay cả chính họ khi tự mình tìm kiếm cũng không dám phán xét về chính mình.

GIÁO HUYN VÀ HÔN NHÂN CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Giáo huấn về hôn nhân của Giáo Hội thì rất rõ ràng và cần để mọi ai cũng biết, đã được các Giám mục Canada nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Giáo lý Giáo Hội Công Giáo và Công Đồng Vatican II đã xác định như sau: “Đức hạnh gia đình / hôn nhân đã được in dấu trong chính bản tính của người nam và người nữ.... ‘Lợi ích của từng cá nhân mỗi người và của cả xã hội loài người và xã hội Kitô giáo đều được góp phần vào sự phát triển vinh của công đoàn hôn nhân và gia đình’” (Số 1603, Hiến Chương Mục Vụ của Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay, Gaudium et Spes, No 47).

Các giám mục Canada và Hoa Kỳ đã xác định một cách chắc chắn và rõ ràng sự phân biệt giữa một người nam và một người nữ là trung điểm của hôn nhân, vì vậy không thể chấp nhận một định nghĩa dân sự về hôn nhân như là sự kết hợp giữa bất cứ hai người nào. Vì phạm này đã được chia sẻ và đồng ý bởi nhiều người Hoa Kỳ và Canada từ khi truyền thống tôn giáo khác nhau cũng như những người không tin vào tôn giáo nào cả.

Chúng ta cần phải hành động tích cực nhiều hơn nữa bằng cách khuyến khích tình liên đới nam nữ làm căn bản, nên móng cho tất cả mọi lợi ích văn minh loài người, chính là cho con trẻ biết là chúng ta yêu thương và khuyến khích quy định lợi ích và nhu cầu của chúng. Người Việt Nam chúng ta và tất cả mọi người, Hoa Kỳ cũng như Canada cần phải phân biệt một cách cẩn thận về hiểu quả xã hội liên quan đến việc tái định nghĩa hai chế độ hôn nhân, xem xét tất cả chi tiết tất cả mọi phân ngành đời sống xã hội không còn gì được về thể chế quy định và giá trị nên truyền lâu dài của hôn nhân giữa người nam và người nữ. Là nên móng móng cho tất cả xã hội, gia đình chính là môi trường thu nhận lợi ích nhất để đón chào con trẻ. Đồng thời, vấn đề tự do lương tâm và tự do tôn giáo cần phải được bảo đảm, trong khi đó nhân phẩm của tất cả mọi người cũng vẫn phải được kính trọng, bất kể khuyến khích hay dè dặt tính của họ thế nào.

Chúng ta cũng đừng bao giờ quên rằng trong xã hội vẫn còn có những cách phân biệt tình yêu khác nhau để phân biệt nhau, thế này và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Những việc đó có thể là tốt, có thể được luật pháp chấp nhận. Nhưng nó không phải là lợi ích hôn nhân bình thường. Nó là một cái gì kỳ quặc và khác lạ. Không thể do sự nghi ngờ hoặc do đi của danh vọng vì lý do pháp luật mà có thể thay đổi được những nhận thức và quan sát thực tế mà chỉ có

Chức năng hôn nhân đúng tính?

Tác Giả: Bác sĩ Nguyễn Tiến Cường
Thứ Năm, 24 Tháng 5 Năm 2012 16:44

những cặp hôn nhân giữa người nam và người nữ có thể cho ta thấy, không phải do cách nghĩ kết hay không thu hút nhau giữa hai người nam, những người là khả năng truyền giống, sinh con để cái giữa hai người nam và nữ.

HAI THÁCH ĐỀ CŨN ĐỀ Ý

Cũng cần phải đề ý đến hai thách đề khác biệt để các cặp đôi khi tranh luận về vấn đề trở ngại đời này:

- 1- Giáo dân là những Thưa Tác Viên Hôn Phối. Họ là những người thừa hưởng di sản của hôn nhân. Là người Công Giáo, mỗi người chúng ta phải chấp nhận giá trị của bí tích hôn phối là quan trọng và thánh thiêng. Mỗi người đều được khuyến khích phải chu toàn tất cả. Chàng hoặc nàng cần khuyến khích và yểm trợ những chương trình chu đáo hôn nhân trong cộng đồng giáo xứ. Các xứ đạo và các địa phương phải có những chương trình riêng cho giới trẻ. Những giáo xứ, những địa phương và những phong trào nào mà không có những kế hoạch mục vụ sáng tỏ và những chương trình riêng cho giới trẻ thì đã mang lại cho những sai lầm to lớn về luân lý và những hiểu lầm, trở ngại vì thiếu thông tin cùng những bất cập đáng trách khác.
- 2- Là Kitô hữu, chúng ta phải tin bố, xưa đấng khởi tâm trí, khởi cộng đồng chúng ta và ngôn ngữ của chúng ta tất cả những khuyến khích nên có những ghét bỏ, chia rẽ và tiêu diệt những người đời tính luyến ái, bởi vì rất nhiều trẻ em không còn lại cha mẹ nên cái khuyến khích đời tính luyến ái, như vậy không có gì khác ngoài chuyển đổi đời sống hạnh phúc.

Những con người như vậy có thể là con trai hay con gái của chúng ta, là anh hay chị em, là đời nghiệp, hàng xóm láng giềng với chúng ta, là đời chí, nhân viên y tế, giáo sĩ/tu sĩ và bề trên của chúng ta. Tất cả họ đều là Con của Thiên Chúa, đấng Chúa tỏ đời nên giới hình ảnh của Ngài. Những ngôn ngữ có tính khinh khi ghét bỏ đấng dân nhân hiểu cho những người đời tính luyến ái như “Giết cho hết, quét sạch những tên đời tính luyến ái ra khỏi xã hội và gia đình” không chỉ sai lầm mà còn chương lại, đi ngược lại với Kitô giáo.

ĐÔI LỜI KẾT

Vấn đề mà chúng ta phải đề cập là: Chúng ta có muốn vượt bỏ cái định nghĩa phổ quát của danh từ hôn nhân hiểu có hay không? Nó biểu hiện đức tính của vấn đề, mặt ý nghĩa thông thường và hợp lý của con người, của truyền thống Do-Thái-Kitô-Giáo và của sự khôn ngoan của các tôn giáo lớn. Sự hợp tác hôn phối giữa hai người nam và nữ đã tạo thành thiên chức đức cho xã hội, cung cấp môi trường sống vững chắc và tích cực cho con trẻ, tạo đó cho những thế hệ tiếp nối lại. Mặt khác nếu các cặp đôi làm có thể mang lại những hậu quả cay đắng khó khăn về tôn giáo, văn hóa, xã hội và dân số không lường trước được. Chúng ta hãy cẩn thận cho những nhà cầm quyền, những người lãnh đạo chính trị đừng yên không thay đổi quan niệm hiện có về hôn nhân trong khi xem xét bàn thảo những nhu cầu chính đáng của những người nam trong đời có liên đới phải thu hút vào nhau.

Kết hợp với nhau vì cùng là dân của Chúa, chúng ta hãy tiếp tục giúp đỡ nhau vác Thánh Giá mà Chúa đã trao cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tục hũa quy tâm xây dựng mái ấm gia đình nhân loại, công cộng và tình yêu hôn nhân, chúc phúc và nuôi dưỡng đời con cái, bình

Chợ p nh n hôn nhân đ ng tính?

Tác Giả: Bác sĩ Nguyễn Tiến C nh
Thứ Năm, 24 Tháng 5 Năm 2012 16:44

mái m gia đình chúng ta, c ng đ ng x đ o chúng ta thành thánh thiêng, chào đón m i môi trường nam n thu c m i ngôn ngữ , giọng gi ng, khuynh h ng, văn hóa và cách s ng.

Fleming Island , Florida
May 23, 2012